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หนงัสือพิมพ ์

รายสามวนั 

“รัชดา” เผย นายกฯร่วมยินดี “การเลียงควายปลักและระบบนิเวศในพืนทีชุ่มนําทะเลน้อย” ได้รับการขึนทะเบียนเป็นพืนทีมรดกโลกทาง

การเกษตร แห่งแรกของประเทศไทย 
นางสาว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจาํสํานกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีเป็นอยา่งยงิทีไดท้ราบว่า ภูมิปัญญา

การเลียงควายปลกัและระบบนิเวศในพืนทีชุ่มนาํทะเลน้อย ของจงัหวดัพทัลุง ไดรั้บการขึนทะเบียนจากองคก์ารอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็นพืนทีมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของ

ประเทศไทย (Global Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS) เกณฑก์ารพจิารณาการขึนทะเบียนเป็นพนืทีมรดกโลกทางการเกษตร ประกอบดว้ย 1. ความมนัคงอาหาร ชีวติความเป็นอยูดี่ 2. ความ

หลากหลายทางชีวภาพเกษตร 3. ระบบความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิน มีมาแต่ดงัเดิม 4. วฒันธรรม ระบบคุณค่า และองคก์รทางสังคม 5. ลกัษณะภูมิทศัน์, ภูมิทศัน์ทางทะเล ซึงการเลียงควายปลกัในพืนทีชุ่มนาํ

ทะเลน้อยเป็นภูมิปัญญาทีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมามากกว่า 250 ปีแลว้ การทีพืนทีชุ่มนาํทะเลน้อย ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกนนั จะช่วยยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึน ช่วยเพิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในทอ้งถินเติบโต ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทียว ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงรักษาความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพเอาไวไ้ด ้

“นายกรัฐมนตรี มีความยินดีเป็นอย่างยิงทีวฒันธรรมและภูมิปัญญาของไทย ทีเป็นมรดกตกทอดกันมาตงัแต่สมัยบรรพบุรุษได้รับการยอมรับ และได้ขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กร

สหประชาชาติ สะทอ้นให้เห็นว่า มรดกและภมิูปัญญาของไทยนนัทรงคุณค่า ทงันี นายกรัฐมนตรียงัขอบคุณไปยงัทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้งทีไดด้าํเนินงานตอบรับตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม

การพฒันามรดกภูมิปัญญาของไทย จนไดรั้บรางวลันี รวมทงัขอบคุณประชาชนทุกคนทีไดร่้วมอนุรักษว์ฒันธรรม และภูมิปัญญาอนัดีงามของไทยเอาไวเ้รือยมา” นางสาวรัชดา กล่าว 

“ธนกร” สวน “ชัยชนะ” บอกอดีต ส.ส.ย้ายพรรคอย่าให้ร้ายบ้านเก่า เพือเอาใจ

บ้านใหม่ ย้อนป้ายสีนายกฯ ปล่อยของแพงแล้วใครนัง รมว.พณ. 
นายธนกร วงับุญคงชนะ ส.ส.บญัชีรายชือ พรรคพลงัประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที นายชยัชนะ เดชเดโช ส.ส.

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์กล่าวระหว่างการประชุมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย ์และเปิดตวัผูส้มคัรร  

ส.ส.นครศรีธรรมราช ของพรรคประชาธิปัตย ์ช่วงหนึง โดยเรียกร้องให้คนนครศรีธรรมราช รวมพลงัหยุดพรรค

เผด็จการให้ได ้รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ปล่อยให้สินคา้แพงทงัแผ่นดิน ว่า 

เมือนายชัยชนะกล่าวถึงอดีต ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย ์ทียา้ยพรรคไปว่า ควรบอกเหตุผลและขอ้เท็จจริงให้

ประชาชนและคนในพนืทีรับทราบอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ใช่พูดจาในลกัษณะให้ร้ายบา้นเก่า เพอืเอาใจบา้นใหม่นนั 

นายชยัชนะ ซึงเป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ก็ไม่ควรให้ร้ายพรรคร่วมรัฐบาลดว้ยกนัเองเช่นกนั ซึงเป็นมารยาททาง

การเมือง เบืองตน้ทีควรตอ้งทาํ ไม่ใช่พูดเอาดีใส่ตวั เอาชวัใส่คนอืน ทงัๆ ทีเราก็ทาํงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล

ดว้ยกนั อยากให้นึกถึงใจของคนทีตอ้งทาํงานร่วมกนัดว้ย ว่า ถา้ไดฟั้งสิงทีนายชยัชนะพูดแลว้ เขาจะรู้สึกอย่างไร 

อย่าให้ชาวนครศรีธรรมราชตอ้งผิดหวงั อยากให้เอาผลงานแลกหัวใจพีนอ้งคนนครศรีธรรมราชจะดีกว่า เหมือนที

ท่านนายกฯ เนน้ทาํงานจนมีผลงานเป็นทีประจกัษ ์มากกว่าการตอบโตก้ารเมืองรายวนั จนคนนครศรีฯ หลายคนยงั

ฝากชืนชมท่านนายกฯ ผ่านตนมา เพราะถ้ายงัป้ายสีพรรคอืนอยู่แบบนี เลือกตงัสมยัหน้าอาจสร้างประวติัศาสตร์

หนา้ใหม่ ดว้ยการเหลือ ส.ส.นครศรีธรรมราช ไม่กีคนเพราะปากก็เป็นได ้

“ถา้ผมพูดบา้งว่า ทีของแพงทงัแผ่นดินนนั แลว้ใครทีเป็น รมว.พาณิชย ์มีหน้าทีดูแลรับผิดชอบโดยตรง 

และน้องชายใคร ทีกาํลงัจะลงสมคัร ส.ส.นครศรีธรรมราช ในนามพรรคประชาธิปัตย ์ ก็ยงัเป็นทีปรึกษา รมช.

พาณิชย ์ดว้ย 2 แรงแขง็ขนัขนาดนี แต่ทาํไมขา้วของยงัแพง เคยมี ส.ส.ยกจงัหวดั มีรัฐมนตรีหลายคน แต่ไม่มีผลงาน

อะไรเป็นชินเป็นอนัเลย คุณชยัชนะ จะรู้สึกอยา่งไร ทงันี เขา้ใจไดว่้า ตอ้งการพูดเพอืสร้างความฮึกเหิม แต่ก็ควรอยู่

บนความพอดีดว้ย ไม่ใช่พวกขา้ดีหมด พวกอืนเลวหมด แบบนันไม่น่าจะใช่แบบอย่างของนักการเมืองรุ่นใหม่ที

ควรกระทาํ ทีสําคญั ของแพงก็รู้กนัอยูว่่าเกิดจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยเูครน ซึงรัฐบาล

ก็แกปั้ญหาตลอด” นายธนกร กล่าว 

“ระว”ี ลุยหาแนวร่วมเสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เตรียม

พบ “วษิณ-ุพท.” เชือทุกฝ่ายหนุนหากได้อ่านหลักการ 
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชือ พรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์         

เฟซบุ๊กถึงการเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสู่สังคม ว่า มีทงัผูเ้ห็นดว้ย และไม่เห็น

ดว้ยมากมาย โดยทางพรรคเพือไทยไดมี้ นายแพทยช์ลน่าน ศรีแกว้และ นายสุทิน 

คลงัแสง ไดอ้อกมาแสดงความคิดเห็นทีเห็นดว้ยกบัการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ

กรรม ในครังนี ซึง นพ.ชลน่าน ไดอ้อกมายืนยนัว่า พ.ร.บ.นีจะไม่เกียวขอ้งกบัการ

นิรโทษนายทักษิณ และ น.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตนต้อง

ขอขอบคุณพรรคเพือไทย และสัปดาห์หน้า ตนจะไปปรึกษากับทงั 2 ท่าน เพือ

หารือในรายละเอียดต่อไป ทีสําคัญ ต้องขอขอบคุณ นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ทีออกมาเตือนว่า ยงัไม่เข็ดอีกหรือ โดยตนคาดว่ารองวิษณุยงัไม่ได้

อ่านหลกัการและเหตุผล แล้วสือมาสัมภาษณ์ จึงกลัวว่า จะมีการแปรญตัติใน

รูปแบบนิรโทษกรรมสุดซอยอีก ซึงอาจจะเกิดข้อขัดแยง้ทีประชาชนออกมา

ต่อตา้นอีก แต่ตนคิดว่า ถ้ารองวิษณุไดฟั้งและอ่านร่างทีตนเสนอแลว้ ท่านน่าจะ

สนับสนุน เพราะตังแต่ปี 2557 ทีนายกรัฐมนตรีตงัศูนยป์รองดองแห่งชาติ และ

ต่อมามีการเสนอคาํขวญั รักสงบ จบทีลุงตู่ จนถึงวนันียงัไม่เห็นรูปธรรมทีชดัเจน

เลยว่า รัฐบาลตอ้งการให้มีการปรองดองจริงหรือไม่ มีแต่เกิดความขดัแยง้ระหวา่ง

คนรุ่นใหม่กบัรัฐบาลมากขนึ 

“ถ้ารัฐบาลผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในครังนี จะเป็นรูปธรรมที

ชดัเจนทีสุด ว่า รัฐบาลจะแสดงความจริงใจต่อประชาชน ให้เห็นว่ารักสงบ จบทีลุง

ตู่ โดยสัปดาห์หน้าผมจะขอไปหารือกบัรองวิษณุเพือขอขอ้เสนอแนะในการเสนอ

ร่าง พ.ร.บ.นีต่อไป” นพ.ระวี กล่าว 
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อายุความการขอคืนอากรแสตมป์ 

 การขายอสังหาริมทรัพยที์ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

เสียอากรแสตมป์ เมือไดเ้สียภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ไปสามารถขอคืน

อากรแสตมป์ไดภ้ายในกาํหนด  ปี นบัแต่ไดเ้สียค่าอากรแสตมป์ ตามคาํพิพากษา

ฎีกาที /  (ประชุมใหญ่) 

   (กค /  ลว.  ก.พ. ) 

 

 

มุมภาษ ี

 
 
 
 

 

 การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยข์องเจา้พนักงานบงัคบัคดี เขา้ลกัษณะ

เป็นการโอนสิทธิหรือก่อตงัสิทธิใด ๆ เกียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ผูอ้อกใบรับตอ้งติด

อากรแสตมป์ โดยเจา้ของทรัพยท์ีถูกขายทอดตลาดตอ้งชาํระค่าอากรแสตมป์เป็น

ตวัเงินต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีในวนัทีขายทอดตลาด  และเจา้พนกังานมีหนา้ทีนาํ

เงินค่าอากรต่อสรรพากรพืนทีสาขาในเขตทอ้งที  แต่หากต่อมาศาลอุทธรณ์ไดเ้พิก

ถอนการข ายท อดตล าด จึงไม่มี การโอน สิท ธิห รือก่อตังสิ ท ธิใดเกี ยวกับ

อสังหาริมทรัพยเ์กิดขึน  และไม่มีกรณีต้องออกใบรับเจ้าของทรัพยที์ได้ชาํระค่า

อากรไปแล้วมีสิทธิขอคืนได้ภายใน  ปี นับแต่วนัชําระค่าอากรแสตมป์ตาม

มาตรา /  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์    

     (กค /  ลว.  ส.ค. ) 
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